

Chung sống trẻ c hôn nhân: lý do tài chính?

Tác Giả: Lan Pháng / VOA

Chúa Nhật, 24 Tháng 10 Năm 2010 19:20

Tái Hoa Kä, trác đây ngäi ta tháng cho räng nhäng cuäc hôn nhân đän sau khi các cäp trai gäi đã chung säng thäng đi täi chä đä vä.

Tuy nhiên khuynh häng säng chung đäi mät mái nhà giäa hai ngäi khác phái träc khi kät hôn ngày càng phä thông hän, và theo các nhà xä häi häc thì tä lä đä vä cäa các cäp nhä väy so väi thäi träc nay đã thay đäi.

Trong bài viät tuän này, chúng tôi sä đä cäp đän triän väng bän väng cäa các cäp kät hôn sau khi đã säng chung, và trong thäi buäi bäy giä, nhäng lý do nào đã khiän nhiäu cäp quyät đänh đän vào chung säng trong khi chäa quyät đänh sä đi đän hôn nhân hay không. Sau đây là Lan Pháng väi Câu Chuyän Näc Mä tuän này.



Hình: photos.com

Trong thäp niên 1970, chä có chäng 1/3 các cäp vä chäng ngäi Mä đã täng säng chung träc khi chính thäc kät hôn. Đây là nhäng ngäi không có niäm tin vào truyän thäng, và đó là thäi kä

Chung sống trẻ c hôn nhân: lý do tài chính?

Tác Giả: Lan Pháng / VOA

Chúa Nhật, 24 Tháng 10 Năm 2010 19:20

cßa phong trào Hippie. Do đó, nhßng cußc hôn nhân này, theo nhà xã hßi hßc Pamela Smock cßa Trung Tâm Nghiên Cứu Dân Số thußc đßi hßc Michigan tßi Ann Arbor, đß đi đßn đß vß.

Ngày nay khi khuynh hßng sßng chung mà chßa đi đßn hôn nhân trß nên rßt phß thông ß nßc Mß, liên hß gißa vißc chung sßng trßc hôn nhân vßi lý do ngày càng bßt đi.

Trong khi các tín đß bßo thß cßa Ki Tô giáo và Do Thái giáo chính thßng vßn còn mang nßng thành kißn vß chuyßn chung sßng trßc hôn nhân thì ngày nay có đßn 2/3 các cßp vß chßng đã sßng chung vßi nhau trßc khi chính thßc đi đßn hôn nhân.

Trong thßp niên 1970, đßng lßc khißn các cßp đßn vào chung sßng vßi nhau trßc hôn nhân có thß là quan nißm tß do luyßn ái.

Thß nhßng ngày nay, trong thßi bußi kinh tß khó khăn, mßc thßt nghißp cao, và tß lß nghèo khó ngày càng tăng, ngßoi ta có thß cho rßng đßng lßc chính là tißn bßc, chß không phßi tình cßm lãng mßn, đã đßa đßy các cßp trai gái đßn vào chung sßng vßi nhau.

Căn cß trên nhßng con số thßng kê, trong năm 2008 có 59% các cßp sßng chung cho bißt cß hai đßu có công ăn vißc làm. Đßn năm 2010 tß lß này chß còn 49%, đßa trên nhßng phân tích đß kißn cßa chuyên gia dân số hßc cßa Văn Phòng Thßng Kê Hoa Kỳ Rose Kreider.

Do đó tißn bßc có phßn chßc số đóng vai trò quan trßng trong vißn ßnh tßng lai cßa nhßng cßp này.

Tình trßng cßa nhißu cßp đßn vào sßng vßi nhau trong thßi kỳ kinh tß suy thoái không mßy lßc quan, và có lß số không đi đßn hôn nhân bßi vì lßi tßc càng thßp thì ngßoi ta càng ít có khuynh hßng bßc ra khßi tình trßng sßng chung đß tißn tßi hôn nhân chính thßc.

Và theo cußc khßo cßu cßa các chuyên gia Pamela Smock, đßi hßc Michigan và chuyên gia Wendy Manning, phó giám đßc Trung tâm Nghiên Cứu Dân Số và Gia Đình cßa đßi hßc Ohio tßi

Chung sống trong hôn nhân: lý do tài chính?

Tác Giả: Lan Pháng / VOA

Chúa Nhật, 24 Tháng 10 Năm 2010 19:20

Bowling Green, ngay cả những cặp đã kết hôn sau khi chung sống những người có lợi ích thì phải có những ưu đãi ngay lập tức.

Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, những áp lực tài chính cũng có thể làm ngừng ta ít dám bỏ tiền đi để hôn nhân.

Vào thời kỳ suy thoái kinh tế trong thập niên 1930, khi mà sống chung không có lợi ích còn là một điều cấm kỵ, một cuộc hôn nhân lý tưởng để giữ gìn thế hệ. Theo chuyên gia xã hội học Andrew Cherlin thuộc Đại học Johns Hopkins thì trong khi hình kinh tế đi xuống, người ta có xu hướng kết hôn sớm.

Hôm nay thì lý do đang là một thế hệ kết hôn trong thập niên 1970. Và ngay cả khi tình hình kinh tế khó khăn, con số các cặp quy tụ về nhà vào chung sống với nhau nhiều hơn, thì con số những cặp kết hôn đã giảm từ lâu nay lại càng giảm nhanh hơn nữa.

Tuổi kết hôn của người Hoa Kỳ lên cao tới mức kỷ lục là 28 cho phái nam và 26 cho phái nữ, họ ưu tiên các cặp đi vào chung sống với nhau và không vội đi đến hôn nhân.

Tại những nơi trên thế giới như các nước vùng Scandinavia, sống chung như vợ chồng coi là điều thay thế cho hôn nhân. Tuy nhiên dù ở đâu sống chung thì "sống chung là điều chấp nhận được, nhưng chưa là một dàn xếp tạm thời mà thôi." Theo chuyên gia Cherlin của Đại học Johns Hopkins thì "những cặp sống chung lâm vào tình trạng khó khăn, kết hôn thì không muộn, mà bỏ nhau cũng không đành."

Và dĩ nhiên cả hai cũng có một cái giá phải trả. Những cặp vì lý do thiêu thốn và tiết kiệm chi tiêu công ăn việc làm không khá, nhất là phía nam giới, một mặt thì lợi ích ngắn hạn thì hôn nhân.

Những người lo toan thế hệ, số tiền đầu vào để, đến khi an toàn về mặt tài chính rồi mới tính đến chuyện lập gia đình. Thế rồi thì chi phí một cái đám cưới nhỏ nhoi, ít nhất cũng phải 5 ngàn đô la. Có những người muốn làm rình rang hơn thì trung bình là 20 ngàn đô la.

Chung sống trong hôn nhân: lý do tài chính?

Tác Giả: Lan Pháng / VOA

Chúa Nhật, 24 Tháng 10 Năm 2010 19:20

Mặc dù thông thường thì cả vợ lẫn chồng đều chung góp tiền bạc lo cho gia đình, nhưng có phái nam lẫn nữ đều quan niệm rằng người chồng phải có khả năng lo cho vợ con đầy đủ về tài chính.

Theo nhà xã hội học Pamela Smock thì dường như truyền thống văn hóa vẫn tồn tại cho những người trẻ đã đến tuổi trưởng thành trong đàn ông phải là người đi kiếm sống nuôi gia đình. Vì vậy nhiều cặp vợ chồng khó khăn mà hiểu lầm về cái điếu lý tưởng đó khi mà 24% người đàn ông trong các cặp vợ chồng đều sống chung vào năm nay đã không có việc làm trong năm ngoái, so với 14% những người đàn ông vợ chồng đều sống chung với bạn gái năm 2009 không có việc làm trong năm trước đó.

Và dĩ nhiên, tiền bạc bên chồng cũng sinh ra nhiều áp lực cho đời sống. Ông Mark Regnerus, một chuyên gia về xã hội học thuộc Đại học Texas, tác giả cuốn sách sắp ra mắt về giới trẻ đã nói: "Premarital Sex in America" nói rằng "nhiều người vào chung sống với nhau vì một truyền thống nghiễm nhiên sống chung xung quanh."

Ông cho biết nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ vì chuyện cái cò vì tiền bạc. Ông cũng báo cáo về những khó khăn tài chính đã đẩy các cặp vợ chồng nam nữ đến vào chung sống với nhau thì mối quan hệ giữa hai người có thể càng đổ vỡ hơn.

Nhưng thưa quý thính giả, nói thế nào thì nói, đời sống các bạn trẻ ở Mỹ, chung sống với bạn trai hay bạn gái xem ra vẫn hợp lý hơn là nếu quá phụ thuộc vào vợ hoặc chồng mà sống mà vẫn có khả năng người trẻ ở Hoa Kỳ hiện nay phải chọn con đường đó.